



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 22 เดือนมกราคม 2559 หน้า 23 มูลค่าข่าว 86,922.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



อย่าด่วนสรุปเอาใจนาย

เกือบสามเดือน เด็กสุข พ่อแม่ยังห่วงรอยต่อสอบเข้าลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ เริ่มต้นนำร่องอย่างเป็นทางการไปก่อนแล้ว 3,831 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 เมื่อ 2 พ.ย.58 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เด็กเครียดจนเกินไป

ถึงแม้ขณะนี้ แม้จะมีโพลดังหลายสำนักในวงการทั้งหน้าเก่าเจ้าใหม่จะออกมาชี้ว่า ประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีจากนักเรียนทั้งหลายที่จะพบกับกิจกรรมที่สนุก แต่ก็ยังไม่วายที่จะมีความกังวลจากผู้ปกครองมิใช่น้อย

และถ้าจะเอาความจริงจากครูและผู้บริหารสถานศึกษาเองถึงเรื่องนี้จริงๆ คงต้องรอให้เวลาเปลี่ยนผ่านอีกระยะหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ยังมีมุมเล็กๆ ได้สะท้อนความเห็นในเวทีเสวนา ว่าด้วยเรื่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ ในงานครุวิชาการ ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเมื่อ 14 ม.ค.นี้เอง โดยท่านผอ.โรงเรียนดังใน

กทม. ให้ความเห็นแบบนักบริหาร ที่น่าคิดว่า

การจะนำกิจกรรมให้ทุกโรงเรียนทำ ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมและบริบทที่มีความแตกต่างกัน ของแต่ละแห่ง ต้องเปิดช่องให้โรงเรียนได้คิดออกแบบด้วย ส่วนบงฯ ในการเสริมสร้างกิจกรรมก็สำคัญเช่นกัน

จากมุมมองผู้ปกครอง ที่ติดตามการจัดกิจกรรม แม้จะเห็นด้วยยังแสดงความกังวลลึกๆ กับช่วงรอยต่อระหว่างเด็กที่จบประถมศึกษา เข้าเรียนต่อมัธยมฯ ปีที่ 1 ต่อช่วงด้วยมัธยมฯ 6 และการเข้าสู่มหาวิทยาลัย ที่มีการสอบแข่งขันค่อนข้างสูง แต่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องความเชื่อมโยงของระบบการวัดประเมินผล

ขณะที่มีเสียงฝากคังๆ จากตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์ มศว ไปถึง สพฐ.คงจะต้องคิดกับระบบการประเมินผลและปลดล็อกระบบการเข้ามหาวิทยาลัยต่อไปด้วย

สอดคล้องกับข้อเสนอของตัวแทนสถานักเรียน ที่เสนอต่อรมว.ศธ. เมื่อวันเด็กแห่งชาติ 59 ในประเด็นลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับประถมฯ และม.ต้น แต่ไม่เหมาะสมกับเด็กมัธยมปลาย แต่ก็ยังหนุนแนวคิดการให้ตกซ้ำชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 เป็นเรื่องที่เหมาะสมให้โอกาสได้พัฒนาตนเอง

ดังนั้น ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ อย่าเพิ่งด่วนสรุปเอาใจนายใหญ่

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน
tulacom@gmail.com

